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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท่ี1/2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

****************************

ผู้มาประชุม

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายประยุทธ เกษี ประธานสภาฯ ประยุทธ เกษี
2 นายอ่างทอง สมเพชร รองประธานสภาฯ อ่างทอง สมเพชร
3 นายทองมา ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 1 ทองมา ธุระกิจ
4 นายภาษิต ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 2 ภาษิต ธุระกิจ
5 นายสมัย บัวระบัน ส.อบต. หมู่ที่ 3 สมัย บัวระบัน
6 นายอํานาจ จอมคําสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 4 อํานาจ จอมคําสิงห์
7 นายทรงฤทธิ์ แสงคําไพ ส.อบต. หมู่ที่ 5 ทรงฤทธิ์ แสงคําไพ
8 นายบุญเกง ทรงสิทธ์ิ ส.อบต. หมู่ที่ 6 บุญเกง ทรงสิทธ์ิ
9 นายมงคล แสนสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 7 มงคล แสนสิงห์
10 นางสาวศรัญญา สิทธิภักดิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 9 ศรัญญา สิทธิภักดิ์
11 นายวิรัญ ภูเนตร ส.อบต. หมู่ที่ 11 วิรัญ ภูเนตร
12 นายรังสรรค์ อุ่นเจริญ ส.อบต. หมู่ที่ 12 รังสรรค์ อุ่นเจริญ
13 นายทองสุข วรนาม ส.อบต. หมู่ที่ 13 ทองสุข วรนาม
14 นายประทวน ใหญ่แก่นทราย ส.อบต. หมู่ที่ 14 ประทวน ใหญ่แก่นทราย
15 นางเอมอร บุญศักดิ์รักษา ส.อบต. หมู่ที่ 15 เอมอร บุญศักดิ์รักษา
16 นายหวัน สารมูล ส.อบต. หมู่ที่ 16 หวัน สารมูล

ผู้เข้าร่วมการประชุม
ลําดับ ช่ือ- สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายสหาย สังฆะมะณี นายก อบต. สหาย สังฆะมะณี
2 นายคําพันธ์ มาตย์วิเศษ รองนายก อบต. คําพันธ์ มาตย์วิเศษ
3 นายทองอินทร์ กันลา รองนายก อบต. ทองอินทร์ กันลา
4 ร้อยตรีโยธิน อุปรา เลขานุการนายก อบต. โยธิน อุปรา
5 นายสมบูรณ์ แข้คํา เลขานุการสภาฯ/ปลัด

อบต.
สมบูรณ์ แข้คํา
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ลําดับ ช่ือ- สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
6 นางกอบกุล เฟื่องฟู รองปลัด อบต. กอบกุล เฟื่องฟู
7 นางจิตรลดา จิณฤทธิ์ หัวหน้าสํานักปลัด จิตรลดา จิณฤทธิ์
8 นางสําเนียง ปัญญา ผอ.กองคลัง สําเนียง ปัญญา
9 นายเชิดชาย รักไท้ ผอ.กองช่าง เชิดชาย รักไท้
10 นางปราณีธรณ์ ไตรยะสุทธิ์ ผอ.กองการศึกษา ปฐมาพร เสนาสุธรรม
12 นางนาตยา มันตาพันธ์ ผอ.กองการเกษตร นาตยา มันตาพันธ์
13 นางบูรณ์ศิริ ภาวะลี หน.ฝ่ายนโยบายและแผน บูรณ์ศิริ ภาวะลี
14 นายสัญญา ยิ่งกําแหง หน.ฝ่ายก่อสร้าง - ไปราชการ

15 นางศิรินนาถ ศรีประสาน นักพัฒนาชุมชน ศิรินนาถ ศรีประสาน
16 นางณิชาภา อุประจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณิชาภา อุประจันทร์
17 นายจิระเดช ชุมสิงห์ เจ้าพนักงานธุรการ จิระเดช ชุมสิงห์
18 นางอรทัย แสงสุระ ผช.จพง.ธุรการ อรทัย แสงสุระ
19 นางสาวปนัดดา ขาวศรี ผ.ช.เจ้าพนักงานธุรการ ปนัดดา ขาวศรี
20 นางวาณี จรรยา ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ วาณี จรรยา
21 นางสาวกุลการ ละมุลพงษ์ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน
กุลการ ละมุลพงษ์

22 นางสาวศิรินทิพย์ ศรีตะวัน ผช.จพง.สาธารณสุข ศิรินทิพย์ ศรีตะวัน
23 นางสาวศศิประภา เฉลยพจน์ ผช.นักทรัพยากรบุคคล ศศิประภา เฉลยพจน์
24 นางมันทนา สีดาบุตร คนครัว มันทนา สีดาบุตร

25 นายสุเมธี ปุณลา คนงานท่ัวไป สุเมธี ปุณลา

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม

ลําดับ ชื่อ- สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 นายประพิช เขตเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ประพิช เขตเจริญ
2 นายไพมณี สมนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่8 ไพมณี สมนา

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา โดยมี นายประยุทธ เกษี ตําแหน่ง ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ ทําหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาด
สมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม
ธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์
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ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญท่ี 2/2567

ได้ส่งเอกสารการประชุมไปให้ท่านสมาชิกทุกท่าน ตามระเบียบแล้วมี
ท่านใดไม่ได้รับเอกสารมีไหมครับ และทุกท่านคงได้ดูรายละเอียด
มาแล้ว ส่วนใหญ่เป็นเรื่องแผนพัฒนาตําบล

- การประชุมในสมัยสามัญท่ี 2/2567 ปกติเริ่มประชุมวันที่ 10
พฤษภาคม พ.ศ. 2567 แต่ครั้งนี้ได้เล่ือนมาเป็นวันที่ 14 พฤษภาคม
พ.ศ. 2567 เพราะเจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผนและจ้าหน้าท่ีงบประมาณ
ติดราชการจัดทําโครงการเอกสารไม่ทันเลยเลื่อนการประชุม

- นายกรัฐมนตรีมีการจัดทําโครงการทัวร์นกขม้ินมาร้อยเอ็ดหลายวัน
แต่ไม่อยู่ในพื้นท่ีอําเภอเมือง อยู่แต่ในพื้นท่ีอําเภอสุวรรณภูมิ พนมไพร
หนองพอก และอําเภอโพนทอง พวกเราเลยไม่ได้ยุ่งเก่ียวอะไรมากแต่
ผมได้ไปร่วมต้อนรับท่านท่ีอําเภอหนองพอก ท่านนายกให้ความสําคัญ
ในเรื่องแหล่งน้ํามาก

- วันนี้ท่าน ส.อบต. หมู่ 3 และหมู่ 14 ไม่เห็นหนังสือขอลาประชุม
นะครับ หรือท่านจะเข้าช้า

ระเบียบวาระท่ี 2 - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านเลขาสภา ครับ

นายสมบูรณ์ แข้คํา - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่าน รายงานการประชุมครั้ง
เลขานุการสภาฯ ท่ีแล้วเป็นการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2567 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี

12 กุมภาพันธ์ 2567 มีการประชุมครั้งเดียวรายละเอียดได้ผ่าน
ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ของ
สภา อบต. ท้ังสามท่านและลงลายมือช่ือแล้วรายละเอียดตามรายงาน
ประชุมครั้งท่ีแล้วมีท่านใดจะขอแก้ไขขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุม
มติท่ีประชุม

รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 1
ครั้งท่ี 1/2567 เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2567

- รับรองรายงานการประชุม 14 เสียง
- ไม่รับรองรายงานการประชุม 0 เสียง
- งดออกเสียง 2 เสียง
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ระเบียบวาระท่ี 3 - เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 – 2570) ปรับปรุงเพ่ิมเติมประจําปี 2567
(ครั้งท่ี 2)

ประธานสภาฯ - ขอเชิญฝ่ายแผนชี้แจงในรายละเอียดครับ

นางบูรณ์ศิริ ภาวะลี - ท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่าน ดิฉันขอนําเรียนรายละเอียดตาม
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ เอกสารท่ีส่งให้ท่านแล้ว การปรับปรุงแผน ครั้งท่ี 2/2567 มีเพียง

ยุทธศาสตร์เดียว คือ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีทั้งหมด
26 โครงการ เป็นโครงการปรับปรุงหรือก่อสร้างถนน คสล. และ
ถนนลาดยางรวม 26 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารท่ีส่งให้
ทุกท่านแล้วคะ

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิก ในระเบียบวาระที่ 3.1 มี 26 โครงการ มีท่านใดจะ
อภิปราย ขอเชิญได้ครับ เท่าท่ีผมดู หมู่ที่ 4 มีโครงการเยอะกว่า
ทุกหมู่เลย ขอให้ดูรายละเอียดตามไปด้วย เชิญท่านสมาชิกได้อภิปราย

นายอํานาจ จอมคําสิงห์ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ผมขอแก้ไขเป้าหมายโครงการหน้าที่ 2
ส.อบต. หมู่ 4 ลําดับท่ี 6 จากสามแยกท่ีนางสาวชมพูนุช ไชยทิพย์ ถึงสามแยกบ้าน

นางนวล บัวระบัน แก้เป็นแยกบ้านนางจําปี ไม่ใช่ น.ส.ชมพูนุช ถึงท่ี
นางนวล บัวระบัน ครับ

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะอภิปรายอีก เชิญครับ

นายสมัย บัวระบัน - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ผมได้ตรวจสอบร่างแผนแล้ว หมู่ที่ 3 ไม่มี
ส.อบต. หมู่ 3 คําว่าถนนลาดยางครับ ผมอยากเสนอว่าให้เพ่ิมได้ไหมถ้ามีงบประมาณ

ถ้าไม่มีในแผนก็จะก่อสร้างไม่ได้ ผมเลยอยากสอบถามว่าจะเพิ่มได้
หรือไม่

ประธานสภา - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน การทําแผนพัฒนาตําบลมันมีข้ันตอนของมัน
ต้องผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะสนับสนุน
การจัดทําแผนและ เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2567 แผนพัฒนาฉบับท่ี
เราพิจารณากันอยู่นี้ ก็ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนา
ตําบลมาแล้ว รายละเอียดให้ปลัด อบต. ชี้แจงเพิ่มเติมครับ
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นายสมบูรณ์ แข้คํา - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่าน การจัดทําแผนพัฒนา
ปลัด อบต. มีขั้นตอนตามท่ีท่านประธานสภา นําเรียน ส่วนแผนพัฒนาปี 2567

ปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่สอง ท่ีพิจารณากันอยู่ทางนี้ เกิดข้ึนเพราะ
ท่าน นายก อยากจะให้มีแผนพัฒนาเพื่อรองรับโครงการในกรณีท่ี
ไม่ได้ดําเนินการเรื่องปรับปรุงอาคารสํานักงานที่ตั้งเงินไว้ในข้อบัญญัติ
ปี 2567 แต่อาจดําเนินการไม่ได้ จึงต้องเตรียมแผนพัฒนา เพื่อ
รองรับงบประมาณดังกล่าว จํานวนประมาณ 4 ล้าน จึงได้ปรับปรุง
แผนครั้งนี้รวม 26 โครงการ และมี 2 โครงการ ท่ีจะเสนอขอรับ
งบอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ปี 2568
แต่ในแผนพัฒนาตําบลไม่มี จึงต้องปรับปรุงแผนพัฒนาในครั้งนี้

- ส่วนแผนพัฒนาปี 2566-2570 ก็ยังคงอยู่นะครับ ดังนั้น ท่านไม่ต้อง
เป็นห่วง เพราะในระเบียบวาระต่อไปเป็นเรื่องแผนพัฒนาปี 2568
ท่านสมาชิกก็สามารถตรวจดูได้ว่ารายละเอียดโครงการของหมู่บ้าน
ท่านถูกต้องไหม

ประธานสภาฯ - ครับ เชิญท่าน สมัย บัวระบัน

นายสมัย บัวระบัน - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ผมเกรงว่าหมู่ท่ี 3 ถ้ามีงบประมาณเข้ามา
ส.อบต. หมู่ 3 จะไม่ได้ก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง เพราะในแผนพัฒนาไม่มีเหมือน

หมู่อื่นๆ

ประธานสภาฯ - ครับ ค่อยไปพิจารณาในวาระแผนพัฒนาปี 2566-2570 แต่วาระนี้
วาระ 3.1 เป็นเรื่องการปรับปรุงแผนมี 67 ก่อน

- มีท่านใดจะอภิปรายอีก เชิญครับ

นายเชิดชาย รักไท้ - ท่านประธานท่ีเคารพ โครงการท่ี 26 หน่วยงานรับผิดชอบน่าจะเป็น
ผู้อํานวยการกองช่าง สํานักปลัด นะครับไม่ใช่กองช่าง เพราะการจัดซ้ือท่ีดินไม่ไช่งาน

ก่อสร้าง

ประธานสภาฯ - ครับ ให้ปลัด อบต. ชี้แจง

นายสมบูรณ์ แข้คํา - ท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่าน ในกรณีท่ี ผอ.กองช่างเสนอนั้น
ปลัด อบต. เป็นดุลยพินิจของ นายก อบต. ว่า จะมอบให้ส่วนราชการใดรับ
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ผิดชอบก็ให้ตามภาระหน้าท่ีรับผิดชอบ ตามความเหมาะสมจะเปลี่ยน
ก็ได้แล้วแต่ท่านนายก

ประธานสภาฯ - เชิญผู้อํานวยการกองช่างจะเปล่ียนหน่วยงานรับผิดชอบไหม

นายเชิดชาย รักไท้ - ท่านประธานท่ีเคารพ ในส่วนของกองช่างอยากขอเปล่ียนครับ เพราะ
ผู้อํานวยกองช่าง กองช่างดูแลงานมากแล้ว งานก่อสร้างต่างๆ เลยอยากให้สํานักปลัดรับ

โครงการนี้ดูแล

ประธานสภาฯ - เชิญ ท่านนายก อบต. ชี้แจงครับ

นายสหาย สังฆะมะณี - ครับท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมขอชี้แจงประเด็นท่ีท่านสมาชิก
นายก อบต. อภิปรายทุกท่านรวมไปเลยนะครับ

- ท่านสมัย บัวระบัน ส.อบต. หมู่ที่ 3 เกรงว่าจะไม่ได้ทําโครงการ
ในปี 2567 แต่ถ้าในแผนปี 2566 -2570 มีบรรจุไว้ก็ยังสามารถ
ทําได้นะครับ

- การปรับปรุงแผน ปี 2567 เราทํามาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ก็ยาก
พอสมควร เพราะสภามีระเบียบข้ันตอนเยอะมาก มีคณะกรรมการ
หลายชุดถึงจะเข้าสภาพิจารณาของสภาฯ ถ้าจะไม่ปรับปรุงแผนไม่มี
บรรจุในแผนพัฒนา โครงการนั้นก็จะไม่สามารถทําได้

- ผมอยากให้ท่านสมาชิกนําโครงการที่สําคัญท่ีสุดในหมู่บ้าน เสนอมา
บรรจุในแผน ปี 2568 และผมจะยกเลิกแผนพัฒนาฉบับนี้ทั้งหมด
และให้เริ่มทําใหม่ โดยให้เสนอมา บ้านละ 20 โครงการ คืออาจ
ยกเลิกแผนเก่า เอาแผนพัฒนา หรือโครงการใหม่เข้ามาท้ังหมด
การหมอบหมายงานจะให้กองช่าง หรือสํานักปลัดก็ได้ อย่างท่ีดินจะ
มอบใครก็เหมือนเดิม คนที่ทําก็คือสิริการดา ประทุมขันธ์ เลยให้
กองช่างรับผิดชอบ จะเปล่ียนเป็นสํานักปลัดก็ได้

- การเปล่ียนแผนครั้งท่ี 1 ยังมีโครงการที่ยังไม่ได้ทําก็เสนอปรับปรุง
ครั้งท่ี 2 อีก 26 โครงการ และยังมีแผนพัฒนา 5 ปี (2566-2570)
อย่างปี 2568 ก็คงยังใช้แผนพัฒนา 5 ปี นี้อยู่เป็นหลัก

- อบต. ของเรานับว่าโชคดีท่ีเขาแก้ไขระเบียบการเงินฉบับใหม่ ทําให้มี
เงินสะสมมากข้ึนและใช้จ่ายได้มากขึ้น ถ้าจะรอเงินรายได้
อย่างเดียวคงไม่ได้พัฒนาอะไรเลย เพราะนี้ก็เดือนพฤษภาคมแล้ว
รายได้ยังไม่เข้าตามท่ีประมาณการไว้เลย ไหนรัฐบาลจะหาเงินมา
จ่ายเงินดิจิตอลคนละหม่ืนบาทอีก อบต. เราต้องได้รับผลกระทบด้าน
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งบประมาณไม่เป็นไปตามประมาณการ ผมจึงต้องบริหารให้เกิดความ
เท่าเทียมในตําบลให้มากท่ีสุด

- แผนมีความสําคัญมาก ปัญหาที่เสนอแก้ไขต้องมาจากประชาคมโดย
ประชาชนมีส่วนร่วม ดังนั้น ในแผนพัฒนาต้องมีรายงานการประชุม
ของประชาคมหมู่บ้านมาประกอบด้วย ดังนั้น ภายในหมู่บ้านต้อง
คุยกันท้ัง ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ต้องไปในทิศทางเดียวกันด้วย

ประธานสภาฯ - ครับ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 26 เปลี่ยนจากกองช่างเป็น
สํานักปลัดนะครับ

- เรื่องแผน นายก ก็ได้อธิบายช้ีแจงเพ่ิมเติมแล้วว่า ปี 2567 เราได้
จัดทํารวม 3 อย่างด้วยกันคือ แผนพัฒนาพัฒนาตําบล 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนพัฒนา ปี 2567 ปรับปรุงครั้งท่ี 1
และแผนปี 2567 ปรับปรุงครั้งท่ี 2 ท่ีพิจารณากันอยู่ในวันนี้มีท่านใด
จะอภิปรายเรียนเชิญครับ

นายบุญเกง ทรงสิทธ์ิ - ครับท่านประธานที่เคารพ กรณีข้อ 26 ตามแผนท่ีเราพิจารณาอยู่
ส.อบต.หมู่ที่ 6 ยังไม่รู้ว่าจะให้กองช่าง หรือสํานักปลัด รับผิดชอบมันจะซ้ือได้ไหม

เคยอนุมัติซ่อมอาคารสํานักงานไปแล้ว แต่ทําไม่ได้นี่ก็คงเหมือนกัน
หาหน่วยงานรัฐรับผิดชอบยังไม่ได้เลยจะซ้ือได้ไหม

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน เราพิจารณาการจัดทําแผนนะครับยังไม่
อนุมัติซ้ือ ตอนซ้ือค่อยคุยกันอีกทีเจ้าภาพที่ใส่ในแผนพัฒนาเป็น
หน่วยงานไหนก็ได้ ผู้ดําเนินการท่ีต้องทําอยู่แล้วซ้ือได้ไม่ได้ค่อยว่ากัน

- มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ครับ
มติท่ีประชุม
- เห็นชอบ 15 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง

- ครับ เป็นอันว่า สภาอบต. มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แผนพัฒนาปี 2567 ครั้งนี้ครั้งท่ี 2 แล้ว ก่อนไปวาระท่ี 3.2 ขอยินดี
ต้อนรับท่านผู้ใหญ่ประพิช เขตเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 และผู้ใหญ่
ไพมณี สมนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ท่ีเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
ครั้งนี้ด้วย
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- 3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2566 - 2570 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน นายก ก็ได้ชี้แจงแล้วว่าการทําโครงการใน
ข้อบัญญัติปี พ.ศ. 2568 ให้ใช้แผนพัฒนาฉบับนี้ ขอให้ท่านได้ดู
รายละเอียดตามเอกสารเล่มใหญ่ที่ส่งให้ท่านแล้ว ขอให้ฝ่ายแผนได้
ชี้แจงรายละเอียดครับ

นางณิชาภา อุประจันทร์ - ท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่าน ดิฉันขอเรียนชี้แจงแผนพัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขอให้ทุกท่านดูตามเอกสารสรุปรายละเอียดทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์
ดังต่อไปนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จํานวน 443 โครงการ
รายละเอียดหน้าที่ 47 – 142

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จํานวน 17 โครงการ รายละเอียดหน้าที่ 143 – 153

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน จํานวน 32 โครงการ รายละเอียด หน้าท่ี 154 – 163

4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย จํานวน 10 โครงการ หน้าท่ี 164 – 166

5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ท่ียั่งยืน
จํานวน 3 โครงการ รายละเอียด หน้าท่ี 167

6. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จํานวน 13 โครงการ รายละเอียด หน้าท่ี 168 – 171

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน จํานวน 18 โครงการ
รายละเอียด หน้าท่ี 172 - 176

- และยังมีแผนงบกลาง ปี 2568 จํานวน 3 โครงการ
รายละเอียด หน้าท่ี 177

- บัญชีครุภัณฑ์ จํานวน 2 รายการ
- รวมท้ังสิ้นจํานวน 561 โครงการ ตามเอกสารท่ีส่งให้ท่านแล้ว

ขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ - ครับ ขอให้สมาชิกดูรายละเอียดยุทธศาสตร์ที่ 1 – 7 มีท่านใด

จะอภิปรายเชิญครับ
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นายอํานาจ จอมคําสิงห์ - ท่านประธานท่ีเคารพ ขอให้ดูหน้าที่ 64 ลําดับท่ี 65 ตรงเป้าหมาย

ส.อบต. หมู่ 4 โครงการจุดเริ่มต้นให้เปลี่ยนจากที่ น.ส.ชมพูนุช เป็นท่ี นางจําปี ไปถึง

บ้านนางนวล บัวระบัน และลําดับท่ี 91 ก็เหมือนกัน เปลี่ยนจาก

น.ส.ชมพูนุช เป็นนางจําปี ครับ เพราะจุดเริ่มต้นโครงการท่ี ลงใน

แผนพัฒนาไม่ถูกต้อง

ประธานสภาฯ - ครับยุทธศาสตร์ท่ี 1 มีอีกไหม ถ้าไมมีขอไปที่ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เริ่มจาก

หน้าท่ี 143 – 153 มีทั้งหมด 37 โครงการ

- เป็นยุทธศาสตร์การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ดูรายละเอียด เช่น

งานประเพณีต่างๆ บุญผะเหวด ลอยกระทง มีท่านใดจะอภิปราย

เชิญครับ

นายสมัย บัวระบัน - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ท่ีผมได้อภิปรายตั้งแต่วาระท่ีแล้ว โครงการ

ส.อบต.หมู่ 3 ของหมู่ที่ 3 ถ้าปี 2568 มีงบประมาณมาจะทําได้ไหม เพราะไม่มี

คําว่าลาดยาง ผมอยากให้เพ่ิมเป็นถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต

เหมือนหมู่บ้านอื่นๆ

ประธานสภาฯ - ครับ โครงการลําดับท่ี 69 ท่ีท่าน ส.อบต.หมู่ 3 อภิปราย

เชิญผู้อํานวยการกองช่างชี้แจงครบ

นายเชิดชาย รักไท้ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ มักตกคําว่าลาดยางจริงๆ เพราะชื่อท่ีถูก

ผู้อํานวยการกองช่าง คือ ถนนลาดยางแอสฟสัติกคอนกรีต น่าจะเพ่ิมให้เหมือนโครงการ

บ้านอื่นๆ ครับ

- ผมขอเพิ่มเติมโครงการ ข้อท่ี 21 เป็นโคมไฟแสงอาทิตย์หรือแผง

โซล่าเซลล์

ประธานสภาฯ - ครับ แล้วภาษาทางช่างเขาเรียกว่าอะไร เดี่ยวเชิญฝ่ายแผนก่อนครับ

นางบูรณ์ศิริ ภาวะลี - ท่านประธานท่ีเคารพ โครงการท่ีบรรจุในแผนเล่มนี้ฝ่ายแผนก็นํา

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ รายการ และช่ือโครงการมาจากกองช่าง โดยผู้ช่วยช่างโยธา
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คุณสิริการดา นํามาให้ก็เลยบรรจุลงไป หรือจะแก้ไขเปลี่ยนช่ือก็ได้

แล้วแต่กองช่าง

ประธานสภาฯ - ครับ ผมก็เลยถาม ผู้อํานวยการกองช่าง ว่าภาษาช่างเรียกช่ือว่าอะไร

จะได้แก้ไขเพิ่มเติมเข้าไปให้ถูก เชิญผู้อํานวยการกองช่างครับ

นายเชิดชาย รักไท้ - ครับท่านประธานที่เคารพ ผมไม่ทราบว่าทางประชาคมหมู่บ้านเขา

ผู้อํานวยการกองช่าง เขียนขออะไรมา เป็นโคมไฟฟ้าหรืออะไร ผมเลยสอบถาม

นายภาษิต ธุระกิจ - ครับท่านประธานที่เคารพ ผมว่ากองช่าง กับฝ่ายแผน น่าจะไปคุยกัน

ส.อบต หมู่ 2 อย่ามาเถียงกันแบบนี้ อะไรก็แล้วแต่ให้ชาวบ้านเขาได้ทําโครงการ

อย่างเช่น ท่อระบายน้ํากับร่องระบายน้ํา ท่ีบ้านกาหลง ก็ปวดหัวแล้ว

ผมอยากให้ทางผู้รับผิดชอบ โทรหาผู้นําหมู่บ้านเลย ว่าขออะไร

มาแล้ว เขียนให้ถูกต้องลงในแผนไม่ใช่จะมาเปลี่ยนในสภา

ประธานสภาฯ - ครับ ก็ต้องดูเป็นกรณีไป เช่น กรณีนี้ต้องดูเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้า

เขาจะอนุญาตให้ติดตั้งโคมไฟหรือเปล่า

- หมู่ที่ 1 ก็เขียนชัดเจนอยู่ ข้อ 29 หรือ ข้อ 21 สามารถเอามาทําได้

ท่านจะกังวลมากไปหรือเปล่า

นายสหาย สังฆะมะณี - ครับท่านประธานที่เคารพ ขอให้ดูโครงการท่ี 21 และ 29 มันเป็น

นายก อบต. คนละโครงการนะครับ โครงการท่ี 29 ต้องมีการทําถนนและติดตั้ง

เสาไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ด้วย ส่วนโครงการ 21 บอกแต่ว่าโครงการ

ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ มันอาจจะเขียนสั้นไป

- ผมว่าเราใช้ชื่อโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบ LED

อย่างนี้ไหม เปลี่ยนให้เหมือนกันทุกหมู่บ้าน

- โครงการอ่ืนๆ ท่ีเป็นปัญหาท่ีประชาคมเสนอ ชาวบ้านไม่รู้หรอกว่า

ต้องเขียนชื่อว่าอย่างไร เราเป็นเจ้าหน้าที่แผน หรือกองช่าง ต้องชี้แนว

ว่าอย่างไหนถูกต้อง จะได้ทําให้ถูกต้องและสามารถทําโครงการนั้นได้

- ผมเปิดดูแล้ว คําว่าร่องน้ําก็ยังมีอยู่จะเกิดปัญหาอีกไหมอย่าง หมู่ 3

หรือท่านประธาน จะพิจารณาเรื่องโครงการไฟฟ้าให้จบก่อน
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นายเชิดชาย รักไท้ - ครับท่านประธานที่เคารพ ผมขอเสนอช่ือโครงการเป็นติดตั้งเสาไฟฟ้า

ผู้อํานวยการกองช่าง พร้อมโคมไฟระบบ LED

ประธานสภาฯ - ครับ ผมดูแล้วมันไมมีอะไรเลย ใช้ข้อความตามโครงการในข้อ 29

ไปเลยก็จบ ผ่านไปประเด็นที่ นายกเสนอ เรื่องท่อระบายน้ํา

เชิญท่านสมาชิกครับ

นายภาษิต ธุระกิจ - ท่านประธานท่ีเคารพ ดูหน้าที่ 53 โครงการท่ี 33 คําว่าก่อสร้าง

ส.อบต. หมู่ 2 ท่อระบายน้ํา แต่หน้าที่ 55 โครงการท่ี 41 เขียนว่าโครงการวางท่อ

ระบายน้ํา สรุปว่าอันไหนถูกจะใช้ก่อสร้างหรือวางท่อระบายน้ํา

- ขอให้พิจารณาดูให้ละเอียดก่อนบรรจุในแผนพัฒนา ดูแล้วน่าจะ

ประสานไปทาง ท้องท่ี ท้องถิ่น ก่อนเขียนลงในแผน

ประธานสภาฯ - ครับ ดูแล้วมีโครงการเดียวท่ีน่าจะผิดก็แก้ไขให้เหมือนข้ออื่นๆ คือ

ข้อ 41 ให้แก้ไขเป็นโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ไม่ใช่วางท่อ

ระบายน้ํา

นายสหาย สังฆะมะณี - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ภาพรวมท่อระบายน้ําดูของบ้านแมต

นายก อบต. หมู่ที่ 3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. ท่อกลมแบบมีบ่อพักและ

บ่อพักสี่เหล่ียมมีฝาปิด แต่ หมู่ที่ 6 ยังเป็นก่อสร้างร่องระบายน้ํา

ในแผนนี้อีก ผมว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นก่อสร้างท่อระบายน้ํา พร้อมบ่อพัก

และมีฝาปิด อยากให้แก้ไขให้ถูกต้องในคราวนี้เลยเวลาก่อสร้างจะได้

ดําเนินการได้

นายภาษิต ธุระกิจ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ พูดถึงเรื่องท่อระบายน้ําเลยอยาก

ส.อบต. หมู่ 2 สอบถามถึง นายก เรื่องการเปลี่ยนชื่อจากร่องเป็นท่อระบายน้ํา

โครงการของบ้านกาหลง หมู่ที่ 2 ท่ีจะอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมสามารถ

ดําเนินโครงการได้หรือไม่

ประธานสภาฯ - เชิญ ท่านนายก ชี้แจงครับ
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นายสหาย สังฆะมะณี - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ กรณีบ้านกาหลง หมู่ที่ 2 เรื่องก่อสร้างท่อ

นาย อบต. ระบายน้ําท่ีดําเนินการช้า เพราะรอมติสภาให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

และรอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาย้ายเสาไฟฟ้าออกจากบริเวณท่ีจะ

ก่อสร้าง เลยยังไม่ได้ดําเนินการส่วนหมู่อื่นๆ ลงนามในสัญญา

หมดแล้ว

ประธานสภาฯ - ครับ มอบฝ่ายแผนฯ ไปแก้ไขเปลี่ยนให้เหมือนกันด้วยท้ังไฟฟ้าและท่อ

ระบายน้ําให้เปลี่ยนชื่อโครงการให้เหมือนกันเลย

นายบุญเกง ทรงสิทธ์ิ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ หมู่ที่ 2 บ้านกาหลง ท่ีว่าแผนพัฒนา

ส.อบต. หมู่ 6 แก้ไขเป็นท่อระบายน้ํา อยากถามว่าตอนประชาคมเสนอเข้ามาเป็น

ท่อระบายน้ํา หรือร่องระบายน้ํา เป็นท่อมันจะเป็นรูปตัวยู ส่วนร่อง

ระบายน้ําจะมีฝาปิด – เปิด ด้วย คนละอย่างกันครับ

ประธานสภาฯ - ครับ ก็ให้ฝ่ายแผนฯ แก้ไขช่ือให้ถูกต้อง โครงการในแผนมีเยอะมาก

คงไม่ได้ทําท้ังหมดหรอก ปีหน้าก็คงเอาเหมือนท่ี ท่านนายก เสนอ

เอามาที่สําคัญจริงๆ เร่งด่วนจริงๆ

- ผ่านไปพิจารณายุทธศาสตร์ ท่ี 2

- มีท่านใดจะอภิปรายถ้าไมมีผมขอไป ยุทธศาสตร์ที่ 3 ครับ

- ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 มี 32 โครงการ อยู่หน้าท่ี 154 – 163 มีท่านใด

จะอภิปรายไหม

- ครับ ถ้าไม่มีขอผ่านไปที่ ยุทธศาสตร์ ท่ี 4

- สําหรับยุทธศาสตร์ที่ 4 มีทั้งหมด 10 โครงการ มีท่านไหนจะ
อภิปราย ถ้าไม่มีผมขอไปที่ยุทธศาสตร์ที่ 5

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีทั้งหมด 3 โครงการ มีท่านไหนจะอภิปรายถ้าไม่มี
ผมขอไปท่ียุทธศาสตร์ที่ 6 มีอยู่ 13 โครงการ เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม
ดูเรื่องป่าไม้ และท่ีสาธารณะดอนปู่ตาถูกบุกรุกต้องระวัง เช่น หมู่ 7
เหล่าหลวงท่ีห่วงอีก คือ แหล่งน้ําถูกบุกรุก มีวัชพืชหรือปลาที่มาจาก
ต่างถิ่นใน 13 โครงการ นี้จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยไหม มีท่านใด
จะอภิปรายถ้าไม่มีผมขอผ่านไปยุทธศาสตร์ท่ี 7

- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการท่ีดี มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ถ้าไม่มีผมขอไปพิจารณาแผนงานงบกลางและบัญชีครุภัณฑ์
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- มีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามในแผนงานงบกลางและบัญชีครุภัณฑ์
แนบท้ายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
มติท่ีประชุม

ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถ่ิน(ปี พ.ศ 2566-25670)
ประจําปีงบประมาณ 2568

- เห็นชอบ 12 เสียง
- ไม่เห็นชอบ 0 เสียง
- งดออกเสียง 4 เสียง

ประธานสภาฯ - ขอผ่านไปพิจารณาร่างระเบียบวาระท่ี 3.3

3.3 พิจารณาร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดําเนินการของ
ประชาชนในการเข้าซ่ือเสนอ ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2567

ประธานสภาฯ - ขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียด

นายสมบูรณ์ แข้คํา - กราบเรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ปลัด อบต. สําหรับวาระนี้เป็นการพิจารณาการจัดทําร่างระเบียบสภาท้องถ่ินว่า

ด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
ตาม พ.ร.บ. การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น2565 มาตรา 18
ท่ีกําหนดให้กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินการแก้ไข เพิ่มเติมบรรดาระเบียบข้อบังคับ ประกาศหรือคําส่ัง
ที่ เกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่ พรบ. ใช้บังคับ

- ซ่ึง พ.ร.บ. มีการบังคับใช้เม่ือ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซ่ึงผ่าน 120 วัน
มานานแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงมีหนังสือ
ท่ี มท. 0804.5/ว.3127 แจ้งให้ทุกจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ียังไม่ดําเนินการออกระเบียบให้รีบดําเนินการออกระเบียบ
ดังกล่าวให้รีบดําเนินการ

- ท้องถิ่นจังหวัด ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ท่ี รอ 0023.4/ว. 5103
ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2565 แจ้งให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ียัง
ไม่ดําเนินการออกระเบียบให้รีบดําเนินการ

- องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ จึงได้ดําเนินการเสนอ
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ ว่าด้วยการ
ดําเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน
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พ.ศ. 2567 เพื่อให้ สภา อบต. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโดย
ตามร่างนี้มีทั้งหมด 12 ข้อ การพิจารณาสามารถพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวได้ รายละเอียดตามเอกสารท่ีส่งให้ท่านแล้ว ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ครับ ตามท่ี ปลัด อบต. ชี้แจ้งเป็นเรื่องท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งการมา
ให้ดําเนินการให้ถูกต้อง แล้วตาม พ.ร.บ.การการเข้าซ่ือเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. 2565 ซ่ึงสภา อบต. เราจะต้องดําเนินการ
ภายใน 120 วัน นับแต่ พ.ร บ. มีผลบังคับใช้คือ 24 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2565 ซ่ึงก็ผ่านมานานแล้วแต่เรายังไม่ได้ดําเนินการ ดังนั้น
วันนี้เราต้องมาพิจารณาตามร่างที่ส่งให้ท่านแล้ว การพิจารณา
สามารถพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวได้

- ตามร่างนี้ก็เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยร่างมาให้มีอยู่
ท้ังหมด 12 ข้อ ซ่ึงการดําเนินการบางข้อ ยากพอสมควรในทางปฏิบัติ
เหมือนข้อบัญญัติเรื่องบ่อดักไขมันท่ีเราให้ความเห็นชอบไปแล้ว
แต่เวลาไปปฏิบัติก็มีปัญหาเยอะพอสมควร

- ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่เชิญได้ครับ
- ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายผมจะขอมติท่ีประชุมครับ

มติท่ีประชุม
ให้ความเห็นชอบระเบียบสภาท้องถ่ินว่าด้วยการดําเนินการ

ของประชาชนในการเข้าซ่ือเสนอ ข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ.2567
- ให้ความเห็นชอบ 14 เสียง
- ไม่เห็นชอบ 0 เสียง
- งดออกเสียง 2 เสียง

- ครับ เป็นอันว่าสภาของเรามีมติให้ความเห็นชอบระเบียบสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ ว่าด้วยการดําเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. 2567 ก็ให้
รายงานให้อําเภอและจังหวัดทราบต่อไป

- 3.4 ขออนุมัติเปล่ียนแปลงคําชี้แจงหมวดค่าครุภัณฑ์
(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)ของสํานักปลัด

ประธานสภาฯ - ขอเชิญหัวหน้าสํานักปลัดชี้แจง ครับ
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นางจิตรลดา จิณฤทธิ์ - ค่ะท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่าน ดิฉันขอนําเรียนตามเอกสาร
หัวหน้าสํานักปลัด บันทึกข้อความ สํานักปลัด ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2567 เรื่องการขอ

อนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2567 ของ
สํานักปลัดที่ได้งบประมาณจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กไว้
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 20,000 บาท จึงมีความประสงค์ขอ
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง เนื่องจากกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมได้ประกาศหลักเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ.2567
ข้ึนมาใหม่ จึงต้องขอเปลี่ยนแปลงก่อนดําเนินการจัดซื้อรายละเอียด
ตามเอกสารบันทึกข้อความท่ีส่งให้ท่านแล้ว

ประธานสภาฯ - ครับ ก็เป็นการขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเนื่องจากกระทรวงดิจิตอล
ผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ใหม่ เม่ือเดือนมีนาคม 2567 ก่อนการ
จัดซ้ือต้องทําให้ถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ

- ถ้าไม่มีผมขอมติจากท่ีประชุมครับ
มติท่ีประชุม

อนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงหมวดค่าครุภัณฑ์
(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)ของสํานักปลัด)

- อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ 15 เสียง
- ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ 0 เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง

- ครับ ขอไปต่อวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ

ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องอ่ืนๆ
ประธานสภาฯ - ครับ ในวาระนี้ผมอยากเป็นตัวแทนสมาชิกเรียนถาม ท่านนายก เรื่อง

การจ่ายขาดเงินสะสม ได้ดําเนินการไปแล้วก่ีโครงการท้ังลาดยาง
คสล. ช่วงนี้ฝนตกลงมา ผมได้รับการร้องเรียนมาเรื่องถนน คสล.
หมู่ 10 บ้านผมเอง เห็นไปตั้งแบบเททรายรองพ้ืนไว้เป็นเดือนแล้ว
แต่ไม่ทําต่อ ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนเข้าบ้านลําบาก ผมก็ได้ไปดูก็เป็น
จริงตามนั้น อยากฝากให้เร่งรัดการทํางานด้วย

- ส่วนถนนลาดยาง ผมไปดูมาแล้วมีความสวยงามน่าจะเสร็จแล้วเกือบ
ทุกหมู่บ้านแล้ว

นายสหาย สังฆะมะณี - ท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่าน ผมขอชี้แจงกรณีท่ีท่านประธาน
นายก อบต. ได้สอบถามถึงความก้าวหน้าของโครงการที่ใช้งบประมาณเงินสะสม
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- ถนนที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงานแล้ว คือ ถนนลาดยางท้ังหมด
ส่วนถนน คสล. ลงนามในสัญญาหมดแล้ว และก่อสร้างแล้วเสร็จเป็น
บางส่วน คือ บ้านกาหลงเช่ือมดอนศรีวิไล บ้านแมตเชื่อมหนองแข้
บ้านแมตเชื่อมถนนปัทมานนท์ ส่วนหมู่ 9 หมู่ 10 ยังก่อสร้าง
ไม่เสร็จ

- ส่วนการขุดลอกหนองแฮด และหนองชีชืน้ลงนามในสัญญาแล้ว
คงเหลือแค่รอ่งระบายน้ํารอลงนามในสัญญา

- ถนน คสล. มีผู้ประกอบการสามรายท่ีล่าช้า คือ หมู่ที่ 9,10 เป็น
ผู้ประกอบการรายเดียวกันผมก็ได้ติดตามอยู่ตลอดส่วนหมู่อ่ืนๆ
เสร็จแล้วครับ รอผลทดสอบลูกปูนและเบิกจ่ายเงิน

- เรื่องรถยนต์ส่วนกลางที่จอดอยู่ทะเบียน 7573 ยังไม่มีการตรวจ
รับเลยเอกสารต่างๆ ไม่ครบก็ยังไม่ตรวจรับขาดตัวอักษรและโลโก้
ขนาดไม่ได้ตาม TOR

- โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต. เราได้โครงการเดียวในปี
พ.ศ. 2567 คือ ถนนลาดยางเส้นบ้านสังข์ถึงบ้านหนองผือ
งบประมาณ 5 ล้านกว่าบาท ประกาศหาผู้รับจ้างแล้วรองบประมาณ
ยังไม่เข้ามา รอรัฐบาลโอนให้อยู่ถึงจะลงนามในสัญญาจ้าง

- ส่วนหน่วยงานอื่นท่ีเข้ามาดําเนินการในพ้ืนท่ี
1) กรมทรัพยากรน้ําทําฝายก้ันน้ํา (อาคารบังคับน้ํา) บ้านสังข์

หมู่ที่ 8 เข้าดําเนินการหลังสงกรานต์
2) ขุดลอกหนองใหญ่ (กรมทรัพยากรน้ํา) ส่งโครงการไป

พร้อมหนองแวง หมู่ที่ 3 และหนองหูลิง หมู่ที่ 1,12 เพิ่งจะได้รับ
จัดสรรงบประมาณและจะเข้าดําเนินการ

3) ฝายก้ันน้ําบ้านกาหลงซ่ึง สภา อบต. เราได้ให้ความ
เห็นชอบเข้าทํากิจกรรมในเขตป่าไม้แล้วซ่ึงหมู่ท่ี 8 บ้านสังข์ไม่ขอรับ
เลยไม่ได้เสนอตอนนี้เขาแจ้งเข้าทํางานแล้ว น่าจะใช้เวลาประมาณ
5 เดือนในการก่อสร้าง งบประมาณ 30 ล้านบาท

- วาตภัยในพ้ืนที่ โดยเกิดเป็นครั้งท่ี 2 แล้ว ครั้งแรก 285 ครัวเรือน
เม่ือวานอีก 51 ครัวเรือนส่วนมากเป็นคอกสัตว์ ครั้งแรกจ่าย
722,000 บาท ครั้งท่ีสองน่าจะแสนกว่าบาทจ่ายเป็นเงินสด

- ผมขอฝากอีกเรื่อง คือ การขออนุญาตก่อสร้างบ้านในเขตตําบลของเรา
อย่างหมู่ที่ 13 ไม่ได้ขอการก่อสร้างพอเกิดเหตุมันก็ช่วยเหลือไม่ได้
เพราะระเบียบมันไม่ให้จ่าย อบต. ไม่ได้ใจดํากับชาวบ้านแต่ต้องทํา
ตามระเบียบ กรณีหมู่ท่ี 13 เลยขอรับการสนับสนุนไปท่ีพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด แต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่า
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ต้องรอ เลยฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบด้วยใคร
สร้างบ้านให้มาขออนุญาตด้วย

ประธานสภาฯ - ครับ ขอแสดงความยินดีกับหมู่ท่ี 13 ด้วยท่ีได้รับโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง งบประมาณปี 2567 การก่อสร้างคงเป็นไปตาม
แบบแปลนท่ีกําหนดมาคงเปลี่ยนแปลงไม่ได้

- วาตภัย อบต. เราโดนมาสองรอบแล้ว 16 เมษายนและ
13 พฤษภาคม 2567 ใช้งบ อบต. เองเบิกจากท่ีไหนไม่ได้เป็นอํานาจ
นายก จ่ายเป็นเงินสดชาวบ้านพอใจมาก ฝากเรื่องการสร้างบ้านให้มา
ขออนุญาตด้วย

- เรื่องหารือโครงการศึกษาดูงานเราจะไปช่วงไหนขอความคิดเห็นด้วย
ผมติดโครงการการศึกษาดูงานกับสหกรณ์การเกษตรวันท่ี 31
พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2567 ถ้าไปช่วงนี้ผมคงไม่ได้ไปด้วยและ
อาจมีการประชุมคณะกรรมการ ก.อบต. จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วย

นายบุญเกง ทรงสิทธ์ - วาตภัยท่ีผ่านมากึ่งศตวรรษ เพิ่งเจอสองรอบเม่ือวานเจอมาอีก 22
ส.อบต. หมู่ 6 หลังคาเรือนต้องขอบคุณล่วงหน้า

- ฝากเรื่องประชาสัมพันธ์สื่อสารกับชาวบ้านทางไลน์ก็ได้ ประชาชนจะ
ได้ทราบและเตรียมตัว

- การขออนุญาตการก่อสร้างด้วย ผมพยายามแจ้งให้อยู่แล้ว แต่บางครั้ง
ชาวบ้านไม่ปฏิบัติตาม

- อีกเรื่องการขายพันธ์ุข้าว มีการประชุมที่บ้านดอนศรีข้าวเหนียว
4 บาท/กิโลกรัม ข้าวจ้าว 5 บาท/กิโลกรัม ผมไปประสานศูนย์
พันธ์ุข้าว เขาบอกว่าหมดแล้วและได้แจ้งว่ามีหนังสือแจ้งทาง อบต.
แล้ว แต่เราทําไมไม่ได้รับหนังสือ ถ้าใช้พันธุ์ข้าวเดิมๆ มันขายไม่ได้
ราคาต้องมีการเปล่ียนพันธุ์ข้าวด้วย

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมมีโอกาสได้ไปต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี
อธิบดีกรมการข้าว มีการประกาศว่าปีนี้มีพันธุ์ข้าว 3 พันตัน
เป้าหมายคือจังหวัดร้อยเอ็ด แต่ปีที่แล้วร้อยเอ็ดได้มาเยอะปีนี้เลย
เงียบๆ อยู่ ผมก็ส่งขอไปก่อนเพื่อน แต่ก็ไม่ได้สหกรณ์ผมก็ไปซ้ือมาขาย
มันต้องเปลี่ยนพันธ์ุ 3 ปี เปลี่ยนครั้ง ไม่เช่นนั้นมันจะขายไม่ได้ราคา

- ฝากประเด็นดูงานจะว่ายังไง
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นายอํานาจ จอมคําสิงห์ - ครับ ท่านประธาน ฝากถามมาเรื่องการตัดต้นยางนาท่ีสภาอนุมัติให้ตัด
ส.อบต. หมู่ 4 บริเวณหนองแวงไปถึงไหนแล้วครับ

นายภาษิต ธุระกิจ - ท่านประธานท่ีเคารพ หมู่ที่ 2 ขาดแคลนน้ําประปาเป็นปัญหามานาน
ส.อบต. หมู่ 2 แล้วตอนนี้หนักถึงหนักมาก ผมพยายามแก้ไข แต่ก็แก้ไขไม่ได้ อยาก

ให้เอาซัมเมอรส์ไปใส่ที่เจาะไว้ตรงหัวหนองกาหลงเพื่อช่วยบรรเทา
การขาดแคลนน้ําฝากถึงผู้บริหารด้วยครับ

นายอ่างทอง สมเพชร - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ เรื่องเงินสะสมท่ีอนุมัติไปแล้ว หมู่ที่ 8
ส.อบต. หมู่ 8 ถนนลาดยางทําแล้วตรวจรับงานแล้ว น้ําไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก

แต่รถว่ิงเร็วมากผมเลยขอให้ ท่าน นายก แจ้งก่อช่างไปทําลูกระนาด
ไว้ แต่ตอนนี้ทําลาดยางเสร็จลูกระนาดไม่มีแล้วเลยอยากให้ นายก
สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปทําให้อีกหน่อย เพราะรถว่ิงเร็วมากเกรงเกิดอุบัติเหตุ

- การศึกษาดูงานจะไปช่วงไหนอยากชันเจน จะได้ทําไร่ทํานาแล้วเพราะ
ฝนลงมาอย่างต่อเนื่อง

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะอภิปรายอีกใหม ถ้าไม่มีขอเชิญ ท่านนายก ครับ

นายสหาย สังฆะมะณี - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ในวาระอ่ืนๆ ผมขอเรียนชี้แจ้งตามท่ีท่าน
นายก อบต. สมาชิกได้สอบถามที่ละท่านนะครับ

- ท่าน ส.อบต. หมู่ 6 ท่านบุญเกง บอกว่าในสภาวะไม่ปกติแต่ นายก
ทําตัวปกติ ผมขอเรียนว่าผมรู้เหตุการณ์วาตภัยผมได้สั่งการให้
เจ้าหน้าที่ให้เข้าสํารวจเร็วที่สุด หาทางช่วยเหลือโดยด่วน ส่วนเร่ือง
พันธ์ุข้าวถ้าได้รับเราคงประชาสัมพันธ์แล้ว ผมก็อยากให้ประชาชน
ได้รับทุกคน ผมเองก็ทราบเรื่องพร้อมท่านจากเกษตรตําบล เขาไม่ได้
แจ้งเรามาจริงๆ ฝากท่านแก้ข่าวให้ด้วย

- กรณีท่านอํานาจ จอมคําสิงห์ ส. อบต. หมู่ 4 เรื่องตัดต้นยางนา
ในเขตพ้ืนที่หนองแวง ผมได้เสนอเรื่องไปป่าไม้จังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว
แต่เขายังไม่อนุมัติ ผมก็ติดตามอยู่เห็นว่าเขาอยากมาตีตราหมายเลข
แล้วรอวันอนุมัติให้ตัด และผมก็แจ้งให้เจ้าตัวคนท่ีมีบ้านใกล้ต้นไม้
ได้ทราบ แล้วด้วย

- กรณีท่านภาษิต ส. อบต. หมู่ 2 เรื่องน้ําประปาท่ีว่าจะใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์คงไม่ไหวแล้ว มันช้าคงต้องให้ช่างหาซัมเมอร์สแบบใช้
ไฟฟ้าปกติมาใช้ก่อน และถังประปา หมู่ที่ 15 บ้านสังข์ ถังแตกน้ําไหล
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ท้ิงมากกว่าใช้ ตอนนี้ก็มีในแผนพัฒนาแล้วจะซ้ือให้และปรับปรุง
ระบบท้ังหมดด้วยจะให้กองช่างไปดูให้

- น้ําประปาบ้านดอนชาด ก็ร้องเรียนทุกวันทางโชเช่ียล ก็ไม่พยายาม
ช่วยตัวเองเลย ต้องให้ อบต. ไปช่วยตลอด ขนน้ําไปแล้วยังไม่มาขน
เอาอีก ก็ไม่รู้จะให้ช่วยขนาดไหน ผมก็มีแนวคิดว่าจะก่อสร้างประปา
ขนาดใหญ่ท่ีบริเวณตู้ยามตํารวจบ้านสังข์ จะทําถังขนาดใหญ่เหมือน
หมู่ที่ 9 บ้านดงเค็ง ครั้งแรกเสนอท่ี อบจ. ร้อยเอ็ด ดําเนินการเจาะไว้
พื้นท่ีคุณครูยุภา แต่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลว่าทําไม่ได้ต้องเป็นท่ี
สาธารณะอย่างเดียวส่วน หมู่ที่ 2 บ้านกาหลง จะแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าโดยนํารถบรรทุกน้ําไปส่งอาทิตย์ละ 2 เท่ียว

- โครงการปิดทองหลังพระจะมาสํารวจดูหนองสาธารณะ 2 แห่ง คือ
หนองบั่ว หมู่ที่ 6 และหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 ในวันท่ี 15 พฤษภาคม
พ.ศ. 2567 แต่ทั้ง 2 แห่ง นี้เราแก้ไขปัญหาแล้วคงไม่ขอรับ
งบประมาณอีก

- เรื่องการจัดการผักตบ เรือกําจัดผักตบ ท่ีเราขอไปอยู่ท่ีโคราช
อําเภอแกง้สนามนาง เขาบอกให้เราไปลากเอาเรือมาเอง โดยใช้งบ
ของ อบต. ก็เลยต้องดูระดับน้ําก่อนว่าถ้าลากมาแล้วต้องทําได้ ถ้าทํา
ไม่ได้ก็ไม่อยากเอามาให้เสียงบประมาณ เพราะระดับน้ําหนองใหญ่
หมู่ที่ 10 มีความลึกประมาณ 1.6-2 เมตร ก็ให้ปลัดไปประสานงาน
แล้ว

- กรณีท่านอ่างทอง สมเพชร ส. อบต. หมู่ที่ 8 กรณีลูกระนาดถนน
ถ้าถนนดีรถก็วิ่งเร็ว ถ้าถนนไม่ดีก็สัญจรลําบาก ก็จะให้ช่างไปดูถ้าไม่
เป็นอันตรายมากก็จะพิจารณาดําเนินการให้

- กรณีเรื่องการศึกษาดูงาน ถ้าทําโครงการมาแล้วท่านจะไปใหมถ้าไม่
ไปจะเสียความรู้สึก ความคิดผมว่าจะไปช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2567
หลังประธานสภา กลับมาจากงานท่านก่อนก็ขอให้ท่านประธาน
ปรึกษาหารือต่อเลยครับ ท้ังวันเวลาและสถานท่ีที่ผมคิดไว้น่าจะ
วันท่ี 4- 8 มิถุนายน 2567

ประธานสภาฯ - ครับ ก็ให้ท่านสมาชิกได้เสนอแนวความคิดเห็น เวลาบ่ายโมงแล้ว
ผมอยากถามว่า ท่านอยากไปดูน้ําทะเลหรือน้ําจืดก็ให้เสนอเป็น
แนวทางไว้แล้วให้ฝ่ายจัดการไปดําเนินการ

- เชิญ ท่านรองประธาน ข้ึนทําหน้าท่ีแทนผมครับ
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นายอ่างทอง สมเพชร - ครับ ท่านสมาชิก เชิญหารือหาข้อสรุปเรื่องการศึกษาดูงานต่อ
รองประธานสภาฯ ผมเสนอแนะอีกอย่างคือหลังเงินเดือนออก เดือนนี้เงินออกวันที่ 28

พฤษภาคม 2567

นายประทวน ใหญ่แก่นทราย - ท่านประธานท่ีเคารพ ผมเป็นหลังวันท่ี 4 มิถุนายน 2567
ส.อบต. หมู่ 14

นายอํานาจ จอมคําสิงห์ - ท่านประธานท่ีเคารพ ผมเสนอวันที่ 4- 8 มิถุนายน 2567
ส.อบต. หมู่ 4 และเสนอไปเกาะช้าง

รองประธานสภาฯ - มีท่านใดอีกใหมครับ เสนอได้ ถ้าไม่มีผมจะเชิญท่าน นายก นําเสนอ
เป็นคนสุดท้าย

นายสหาย สังฆะมะณี - ครับท่านประธานที่เคารพ กําหนดการไว้ที่วันที่ 4-8 มิถุนายน 2567
นายก อบต. ไว้ก่อน สถานที่ท่านอํานาจเสนอเกาะช้าง แต่ค่าใช้จ่ายมันสูงมาก

เพราะเป็นแหล่งท่องเท่ียว
- สรุปคือ เดือนนี้คงไม่ได้ไปเอาไว้เดือนหน้านะครับส่วนวันเวลาและ

สถานที่ ท่ีชัดเจนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

รองประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน ท่านนายกได้สรุปแล้วนะครับให้มอบเบี้ย
ผู้สูงอายุเดือน มิถุนายน 2567 ก่อนส่วนสถานท่ีเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง

นายสมัย บัวระบัน - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ก่อนปิดการประชุมผมขอเสนอให้จัดซ้ือ
ส.อบต. หมู่ 3 เก้าอ้ีนั่งประชุมใหม่ ของเดิมชํารุดหมดแล้ว มันเก่า และใช้มานานมาก

ฝากถึงนายกด้วยครับ

รองประธาน สภาฯ - ครับ ฝากถึงท่าน นายก พิจารณาให้ด้วยในปีงบประมาณ 2568
- มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีวันนี้สภา อบต.ได้พิจารณา

ประชุมกันครบทุกวาระแล้ว และไม่มีผู้ใดจะอภิปรายอีก ผมขอปิด
การประชุมครับ

-ปิดประชุมเวลา 14.30 นาฬิกา-
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(ลงชื่อ) ผู้จดบันทึกการประชุม

( นายสมบูรณ์ แข้คํา )

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( นายภาษิต ธุระกิจ )

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 2

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( นายสมัย บัวระบัน )

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 3

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( นางสาวศรัญญา สิทธิภักดิ์ )

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 9

ความคิดเห็นประธานสภาฯ  รับรอง

 ไม่รับรอง (ระบ)ุ ...................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ผู้รับรองรายงานการประชุม

( นายประยุทธ เกษี )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์



รูปภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2567 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์










